

Số: 132/LĐLĐ

Vĩnh Thuận, ngày 10 tháng 02 năm 2025

V/v định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm
công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2025

Kính gửi: Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện.

Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai thi hành Luật Công đoàn năm 2024 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Căn cứ Công văn số 423/TLĐ ngày 04/02/2025 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang về việc định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2025. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện ban hành công văn hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2025 như sau:

1. Tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan đến đoàn viên, người lao động; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nghị quyết Đại hội XI Công đoàn huyện, nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kiên Giang, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Luật Công đoàn Việt Nam năm 2024 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước: 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2025); 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025); 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Kế hoạch số 63/KH-LĐLĐ, ngày 21/11/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện về việc phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Kế hoạch số 65/KH-LĐLĐ, ngày 21/11/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn huyện Vĩnh Thuận, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ VI và Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ XI, năm 2025; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ngành, địa phương và đất nước.

3. Triển khai tuyên truyền nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2025 với chủ đề “Tập trung phát triển đoàn viên; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Tuyên truyền các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn” năm 2025 trực tiếp và trực tuyến do LĐLĐ huyện, LĐLĐ tỉnh và Tổng Liên đoàn tổ chức. Tuyên truyền hoạt động của các cấp công đoàn tham gia xây dựng chính sách pháp luật, đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện đời sống, thu nhập cho đoàn viên, người lao động góp phần thu hút người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn; giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn.

4. Triển khai tuyên truyền và tham gia nghiên cứu, góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong các cấp công đoàn phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, người lao động.

5. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động báo cáo, phản ánh kịp thời với Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

6. Tuyên truyền tổ chức các hoạt động trong “Tháng Công nhân” gắn với “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2025, kỷ niệm 139 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2025).

7. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ, ngày 25/01/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện về việc thực hiện công tác truyền thông Công đoàn, giai đoạn 2023-2028, phối hợp với các Trung tâm Văn hoá - thể thao tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ở các cấp công đoàn trong huyện; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống Trang thông tin điện tử Công đoàn Kiên Giang, UBND huyện và mạng xã hội của các cấp công đoàn.

8. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ theo tinh thần Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

9. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, báo cáo Chi bộ và có biện pháp xử lý kịp thời các diễn biến phát sinh trong CNLĐ; thường xuyên rà soát thông tin, nhận diện, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn.

10. Đổi mới các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, CNVCLĐ trong tình hình mới; tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

11. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống văn hóa tinh

thần trong đoàn viên, CNVCLĐ. Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phòng, chống tác hại của thuốc lá; tuyên truyền về biên giới, biển đảo, dân tộc, tôn giáo,... trong cán bộ, đoàn viên và người lao động.

12. Tổ chức tập huấn công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong huyện.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2025, đề nghị CĐCS trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện ở cấp mình phù hợp với tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Báo cáo kết quả về LĐLĐ huyện (qua Bộ phận Văn phòng) lồng ghép trong báo cáo năm và báo cáo chuyên đề (khi có yêu cầu) để tổng hợp báo cáo LĐLĐ tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh;
- các CĐCS trực thuộc;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Thoa